

Số: /BC-SKHCHN

Đồng Tháp, ngày tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

**Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg
ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Khái quát tổ chức bộ máy trong phạm vi lãnh đạo, quản lý và việc phân công trách nhiệm lãnh đạo, quản lý công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ và hướng dẫn của Thanh tra Tỉnh về công tác thanh tra hành chính và công tác PCTN của đơn vị.

Hiện Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc Sở và 03 Phó Giám đốc Sở.

Giám đốc phụ trách, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: quy hoạch, kế hoạch phát triển KH&CN; chương trình, dự án, chính sách về KH&CN; công tác phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh; kế hoạch hoạt động và tài chính về KH&CN; quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; công tác tài chính; công tác tổ chức-bộ máy, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo công chức, viên chức; thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính; là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và phân công cho các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và xử lý thường xuyên, toàn bộ các công việc trên các lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

2. Những đặc điểm nổi bật tác động, ảnh hưởng đến hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Giám đốc là người đứng đầu đơn vị trực tiếp Chỉ đạo công tác PCTN của đơn vị, từ khi Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng được ban hành Giám đốc xây dựng Kế hoạch triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt

động của đơn vị, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành mà Sở quản lý phải thực hiện theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và các văn bản khác liên quan đến thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện: Nêu rõ thời gian triển khai, cấp độ được triển khai.

Sở Khoa học và Công nghệ đã phổ biến, quán triệt về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc đến toàn thể công chức, viên chức và người không thuộc Sở biết, thực hiện nghiêm theo tinh thần của Chỉ thị.

2. Việc ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

Sở đã ban hành Kế hoạch số 355/KH-SKH-CN ngày 22/8/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

3. Việc rà soát nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm, kết quả rà soát; giải pháp phòng ngừa tham nhũng sau khi rà soát

Hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí của đơn vị. Căn cứ Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn. Sở có báo cáo kế hoạch chuyển đổi vị trí hàng năm của đơn vị.

4. Việc lập, công khai đường dây nóng, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu

Sở Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 205/TB-SKH-CN ngày 10 tháng 5 năm 2018 về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Số điện thoại đường dây nóng, ngày thiết lập: 02773.851.543 hoặc 0853115299; ngày thiết lập 10/5/2018.

- Địa chỉ hộp thư điện tử, ngày thiết lập: skhcn@dongthap.gov.vn Mục “Bạn đọc hỏi, Cơ quan chức năng trả lời”; ngày thiết lập 10/5/2018.

- Nội quy, quy chế hoạt động của đường dây nóng và hộp thư điện tử: được quy định, quy chế cung cấp, biên tập, phổ biến thông tin trên Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; công khai thời gian, địa điểm tiếp dân

Công tác tiếp dân luôn được Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và có ý nghĩa trong việc đảm bảo tính phục vụ của công tác quản lý nhà nước của Ngành, thường xuyên chỉ đạo đến các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện công tác tiếp công dân đúng theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành nội quy tiếp công dân của Sở. Nội quy được treo nơi dễ quan sát khi công dân đến liên hệ.

Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng được đăng lịch trên trang thông tin điện tử Sở.

Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 120/QĐ-SKH-CN ngày 01/7/2019 về việc phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong năm Sở Khoa học và Công nghệ không có tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan tổ chức, cá nhân.

6. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại

Sở đã trang bị thiết bị, áp dụng công nghệ thông tin như máy tính kết nối mạng Internet và kết nối mạng nội bộ đảm bảo cho việc tiếp công dân được thuận tiện nhất khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

7. Việc nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc bằng hình thức: Sở đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, tiếp nhận và trả kết quả tại nhà, thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành.

8. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn

Người có chức vụ, quyền hạn của Sở khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội đã thực hiện tốt quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự và những việc không được làm đúng theo các quy của pháp luật, bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ, không có những thiếu sót trong giải quyết công việc; ... những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

9. Việc xử lý vi phạm và trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi những thiếu sót, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở quán triệt đến lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức người lao động trong đơn vị thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên về trách nhiệm của người đứng đầu nêu cao tinh thần gương mẫu không những thiếu sót, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong hoạt động của đơn vị. Trong thời gian qua Sở khoa học và Công nghệ chưa phát hiện, cũng không có đơn thư, khiếu nại hành vi những thiếu sót, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

10. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg

- Số cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc: thường xuyên giám sát, theo dõi, nhắc nhở cán bộ, công chức và viên chức trong đơn vị thực hiện.

- Số cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong năm 2019: thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, giám sát cán bộ, công chức và viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Số cơ quan, đơn vị, cá nhân có vi phạm đã phát hiện; nội dung vi phạm; biện pháp xử lý: không.

III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác phòng chống tham nhũng đã được triển khai, thực hiện bằng nhiều hình thức và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế như nội dung tuyên truyền chưa thật sự hấp dẫn, chưa thực hiện thường xuyên.

Việc tự kiểm tra, giám sát nội bộ để phát hiện và xử lý các hành vi những thiếu sót, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực đôi lúc còn theo vụ việc.

IV. GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Để bảo đảm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường quan hệ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện để công chức, viên chức, doanh nghiệp và công dân phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Tỉnh;
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Minh Tuấn